



โล้ล่า 'ธรรมนัส'

ป ระเด็นร้อนของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรฯ กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง หลังมีการเคลื่อนไหวของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เตรียมเรียก ร.อ.ธรรมนัส มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังบอกขั้วว่าเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของ “เส้นเลือดใหญ่ของ พปชร.” จะเป็นเรื่องแรกที่ กมธ.ดำเนินงาน

ในกรณีการติดคุกที่ประเทศออสเตรเลีย จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ “ฟงชว” หลังเจ้าตัวแกลงเคลียร์ปมติดคุกที่ออสเตรเลียว่าติดเพียง 9 เดือนเท่านั้น จากข้อหา “รู้ว่ามียาเสพติดแต่ไม่แจ้งให้ตำรวจทราบ” ก่อนจะใช้ชีวิตปกติในซิดนีย์ 4 ปีเต็ม จากนั้นจึงถูกส่งกลับมายังประเทศไทย ซึ่งเหมือนหนังคนละม้วนกับการนำ

เสนองของ Sydney Morning Herald หนังสือพิมพ์รายวันของออสเตรเลีย ที่ได้เผยแพร่อยู่หลายเรื่องทั้งระยะเวลาการจำคุก ความเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับการนำเข้า “เฮโรอีน” เข้าออสเตรเลีย

เท่านั้นไม่พอเมื่อเจ้าตัวโดนชุดปมวุฒิการศึกษา โดยเฉพาะวุฒิปริญญาที่อ้างว่าจบมาจาก “แคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี เอฟซีอี” พร้อมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.79 ในวิทยานิพนธ์หัวข้อ “รูปแบบของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น



ธีร์จชัย พันธุมมาศ

และการส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อ

เพิ่มมูลค่าและคุณค่าเชิงสร้างสรรค์:กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา” แต่เมื่อสื่อ “อวตาร” ตามที่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวหาเดินทางไปสำรวจที่ตั้ง กลับพบว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวนิยามตัวเองว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือพลเมืองสหรัฐฯ และผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนและดูแลเด็กช่วงกลางวัน ก่อนจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมช่วยภาคอีสานถึงความสนใจของสังคมไปทางอื่นก่อน

ล่าสุด “ธีร์จชัย พันธุมมาศ” โฆษก กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออกมาพูดว่าในปี 2531 ร.อ.ธรรมนัสเคยต้องคดีตามความผิดกฎหมายสอดส่องเพื่อนบ้านของประเทศออสเตรเลีย ก่อนถูกลงโทษจำคุก 8 เดือน โดยเป็นคนละครณีกับการติดคุกในปี 2536 ที่เคยชี้แจง ทั้งนี้ กมธ.อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีข่าวว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ควักกระเป๋าตัวเองเดินทางไปต่างประเทศในช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

สำหรับนายธีร์จชัย เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ อันดับที่ 49 ปัจจุบันอายุ 55 ปี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก่อนหน้านี้เคยเป็นทนายความ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของคณะรัฐมนตรี ยุคก่อนหน้า พล.อ.ประยุทธ์อีกด้วย.